

Ngày 12/9/2018 Ủy ban Kiểm tra Ban quản lý Khu Bảo tồn biển phát hiện và xử lý một trường hợp vi phạm khai thác hải sản trong vùng cấm. Đối tượng bị bắt giữ là ông Phạm Thanh Hải, là người dân địa phương, trú tại thôn Bãi Làng-xã Tân Hải-p-thành phố Hải An địa phương là thành viên của taxi ôm tấp quản do UBND xã thành lập.

Hành vi của ông Hải gây tổn hại đến hệ sinh thái rạn san hô và các giá trị đa dạng sinh học biển. Với mức phạt 3.400.000 đồng cùng với hình thức cấm cáo tấp xe ôm, nêu tái phạm thêm một lần nào nữa sẽ bị khai trừ ra khỏi địa phương, có lẽ đây là một bài học đối với ông Hải nói riêng và cho những ai có ý định vi phạm khai thác trái phép tại vùng cấm của Khu Bảo tồn biển nói chung.

Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm là vùng biển được đánh giá cao về sự đa dạng sinh học với hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển với nhiều loài thực vật hải sản có giá trị kinh tế. Đó có thể là một bức tranh đẹp nhưng đầy màu sắc nhưng vậy không phải tự nhiên mà có; mà đó là một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của những người làm công tác bảo tồn, tích cực nghiên cứu thực địa san hô, phân vùng bảo vệ... cho đến việc tuân thủ ngăn chặn các đối tượng khai thác trái phép.

Bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học biển chính là bảo vệ đời sống của chính cộng đồng sống trong môi trường đó và cũng là bảo vệ cho thế hệ con cháu chúng ta sau này chứ không phải cho một ai khác. Vì vậy, mọi người dân địa phương nên góp phần vào việc bảo vệ và duy trì sự đa dạng sinh học, có thể thông qua việc tham gia bảo vệ môi trường biển, tuân thủ các quy định của chính quyền và các quan chức năng... Mọi hành động như mang lưới nhúng ý nghĩa to lớn, quản lý là xuất phát từ việc làm của mỗi cá nhân, với việc mỗi cá nhân sống trong môi trường biển phong phú, hưởng lợi ích từ biển mà lại không biết bảo vệ như trường hợp ông Hải nói trên thì thật đáng xấu hổ. Chính người dân nơi đây như người không biết bảo vệ như vậy thì làm sao tránh khỏi những trường hợp người dân khác đến khai thác, phá hoại những thành quả mà chúng ta phải nỗ lực không ngừng mới có được.

Mong rằng trường hợp nêu trên chỉ là một con sâu làm rạn nứt, hãy nhìn mặt mũi chúng ta phải hiểu rõ những gì ta làm có thể ảnh hưởng gì cho thế hệ con cháu chúng ta sau này nêu như ta vẫn tiếp tục sai phạm và khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên. Mọi người dân chúng ta phải nâng cao ý thức trong việc gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và góp phần tham gia bảo vệ cùng với các quan chức năng thì đó mới là giải pháp bền vững cho thế hệ con cháu.

**Thúy Trang- BQL Khu Bón phân bién Cù Lao Chàm**